

แผนงานการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	แผนการเฝ้าระวังการกระทำผิดตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘	เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ตามแนวชายแดน	ออกตรวจสถานที่จำหน่าย/ลาดตระเวน หาข่าวในพื้นที่ที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	พื้นที่อำเภอที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	เดือน มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม /ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี
๒	แผนโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่	เพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ เพิ่มปริมาณการผลิตอาหารหยาบ เพิ่มพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ของประเทศ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ในการกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ดีสู่เกษตรกร รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์	สำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์/เกษตรกรที่มีความสนใจลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์/ให้คำแนะนำการปลูก การเตรียมแปลง/นัดหมายเกษตรกรเพื่อรับเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	๗๑๑ ราย	เดือน มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ / ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ
๓	แผนงานการเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์ โครงการคินควายใหญ่ควายงามสู่เมืองอุบลราชธานี	เพื่อขยายพันธุ์กรรมควายใหญ่ ควายงาม โดยวิธีการผสมเทียมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย /เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตส่งเสริมการตลาดสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ให้มีความยั่งยืน/เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาทำให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง/เพื่อส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงควายสู่มีนนา ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานและภาวะโลกร้อน และรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙)	คัดเลือกแม่ควายที่จะเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติ เป็นแม่ควายที่เคยให้ลูกมาแล้ว (แน่นอน) มีความสมบูรณ์พันธุ์ สุขภาพแข็งแรง มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ซม./พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ควายโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์แม่พันธุ์ควายและการเป็นสัตว์ตามธรรมชาติ/ผสมเทียมแม่ควายโดยใช้น้ำเชื้อจากควายพ่อพันธุ์/ตรวจท้องแม่ควายโดยการอัลตราซาวด์/ติดตามลูกควายที่เกิดจากการผสมเทียม/ปรับปรุงการเลี้ยงให้มีระบบ GFM	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕ อำเภอ / จำนวนควายเพศเมีย ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเทียม ๕,๐๐๐ ตัว/จำนวนลูกเกิดจากแม่ที่ได้รับการผสมเทียมจำนวน ๓,๐๐๐ ตัว	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี

ที่	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๔	โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง(นิลอุบล)ครบวงจร จังหวัดอุบลราชธานี	๑. เพื่อยกระดับการพัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงทั้งระบบครบวงจร ๒. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง /รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ/ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ/กำหนดแผนและดำเนินผสมเทียมโคเนื้อพันธุ์ดี (ชาร์โลเลส์ แองกัส วากิว)ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี/ ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงและลดต้นทุนการผลิตสร้างเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer	๒๕ อำเภอ ๒๑๙ ตำบล	มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
๕	แผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง	สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะในโคขุนที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (strip test) /สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโคที่วางจำหน่ายในท้องตลาด เพื่อตรวจหากรดค้างของสารเร่งเนื้อแดง จัดตั้งชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง	๒๕ อำเภอ	มีนาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/ปศุสัตว์อำเภอ ๒๕ อำเภอ/ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี